

Ngày 28 tháng 8 năm 2015

Kính chào quý phụ huynh,

Xin được chào đón sự trở lại của quý vị phụ huynh, các em học sinh và chào mừng những thành viên mới của trường ta. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được gặp tất cả quý vị phụ huynh trong thời gian đến.

Chúng tôi cũng vui mừng chào đón những giáo viên mới tham gia đội ngũ giảng dạy trong năm này: cô Tiffany (giáo viên Tiểu học), thầy Philip (giáo viên Tiểu học), cô Ngân (giáo viên tiếng Trung), cô Ly Na (giáo viên Toán cấp hai – chương trình song ngữ).

Bên cạnh đó, cũng xin chúc mừng những giáo viên lâu năm của trường được bổ nhiệm lên vị trí mới: cô Cate – Hiệu Phó, cô Kelsey – Trưởng bộ phận học vụ, cô Thúy Vân – Tổ trưởng khối Tiểu học chương trình Việt Nam, cô Nhân – giáo viên chính của lớp Mẫu giáo Nursery.

Số lượng học sinh đã tăng lên đáng kể trong năm học này, tổng số học sinh toàn trường hiện nay là 330 học sinh. Một số lớp đã đạt số lượng tối đa.

Sau hai tuần thực hiện, tôi rất vui khi các lớp đã vào nề nếp, học sinh đã quen dần với cách sinh hoạt của lớp dưới sự dẫn dắt tận tâm và nhiệt tình của giáo viên. Rất cảm ơn phụ huynh đã giúp các em thực hiện tốt quy định đồng phục chung của hệ thống tất cả các trường Quốc Tế Singapore.

### **Lịch học bơi**

Các em đều hào hứng khi hồ bơi đã được xây xong. Chương trình học bơi dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8/9/2015.

### **Các buổi họp phụ huynh đầu năm**

Buổi họp phụ huynh đầu năm cho các cấp học sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy **ngày 19 tháng 9**. Tham dự buổi họp phụ huynh sẽ nắm được thông tin yêu cầu của giáo viên đối với học sinh, quy định làm bài tập về nhà, phương thức liên lạc với giáo viên, chương trình đạo đức, thông tin về các bài kiểm tra đánh giá và các kỳ thi.

Sự tham dự của quý phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học tập cho các em, giúp các em đạt được những thành quả tốt nhất.

### **Lớp Tiếng Anh tăng cường EFL (Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai)**

Năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tiếng Anh tăng cường cho những học sinh cần hỗ trợ các kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết.

Chương trình tiếng Anh tăng cường do các giáo viên giàu kinh nghiệm đảm nhận sẽ giúp các em nhanh chóng theo kịp trình độ của các bạn trong lớp.

Nếu quý phụ huynh được thông báo con em mình cần được trợ giúp để cải thiện khả năng tiếng Anh, vui lòng đăng ký cho các em tham gia chương trình này để các em không bị bỏ lỡ một buổi học nào. Chương trình sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 31 tháng 8 và sẽ diễn ra năm học.

### **Hội phụ huynh học sinh**

Trong năm học này, nhà trường sẽ tổ chức hội phụ huynh học sinh. Nếu quý phụ huynh muốn đăng ký tham gia, vui lòng thông báo với nhân viên văn phòng trường.

## **Hoạt động ngoại khóa (ECA)**

Hoạt động ngoại khóa của học phần một sẽ bắt đầu vào ngày 14/9/2015 và kết thúc ngày 23/10/2015. Thông tin chi tiết sẽ được gửi về quý phụ huynh trong tuần đến.

## **Quy định việc đón học sinh vào buổi chiều**

Nhà trường rất cảm ơn sự hỗ trợ, kiên nhẫn và thấu hiểu của quý phụ huynh để mỗi buổi chiều việc đón các em đều diễn ra suôn sẻ và tuyệt đối an toàn. Nhà trường xin được nhắc lại quy định đưa đón học sinh như sau:

Quý phụ huynh hoặc tài xế đón học sinh lớp mẫu giáo, vui lòng đậu xe tại khu vực dành riêng cho các em lớp mẫu giáo. Quý phụ huynh vui lòng không dừng xe ngay bùng binh trước sảnh, thay vào đó, phụ huynh vui lòng cho xe di chuyển lên phía trước, sử dụng làn đường bên trái để đến khu vực đậu xe.

Quý phụ huynh hoặc tài xế đón học sinh tiểu học và trung học, vui lòng lái xe vòng qua bùng binh, sử dụng làn đường bên phải gần sát bậc thềm sảnh để đón các em lên xe.

Quý phụ huynh **vui lòng giúp ghi rõ tên/ lớp của học sinh vào bảng tên và đặt ở cửa kính trước của ô tô** để cô Cate có thể dễ dàng gọi tên các em lên xe. Điều này đặc biệt thuận tiện vào mùa mưa. Nhà trường rất mong sự phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người.

## **Quy định về việc đón sớm**

Nếu muốn đón học sinh về sớm, quý phụ huynh vui lòng để lại lời nhắn hoặc gọi điện thoại thông báo cho nhà trường. Điều này đặc biệt cần thiết khi các em học sinh sử dụng dịch vụ xe buýt được đón sớm, vì giúp tiết kiệm thời gian cho mọi người trong việc kiểm đếm học sinh trên xe. Học sinh sẽ được phát “Phiếu ra cổng” nếu muốn về sớm. Nhân viên bảo vệ sẽ không cho phép học sinh rời khỏi trường nếu không có phiếu này. Để nhận được phiếu ra cổng, học sinh phải có xác nhận của phụ huynh qua thư nhắn hoặc điện thoại đến văn phòng trường.

## **Quy định về việc đi học muộn**

Học sinh đi muộn phải báo cáo với nhân viên văn phòng trước khi vào lớp và phải có lý do hợp lý cho việc trễ học. Học sinh sẽ được nhận “giấy đi muộn” và phải trình giấy này với giáo viên khi vào lớp.

## **Quy định về việc nghỉ học**

Học sinh nghỉ học phải gửi giấy xin phép ghi rõ lý do nghỉ (do phụ huynh viết) cho giáo viên chủ nhiệm trong ngày đầu tiên trở lại trường. Trong mọi trường hợp vắng mặt, phụ huynh vui lòng gọi điện thông báo văn phòng trường ngay trong ngày. Điều này cũng đặc biệt cần thiết đối với những học sinh sử dụng dịch vụ xe buýt của trường.

## **Trang web của trường**

Bản tin, những ngày cần nhớ, hình ảnh của trường đều được cập nhật hằng tháng trên trang web của trường tại địa chỉ:

<http://danang.sis.edu.vn/>



**Singapore International School**  
SIS Building, Vung Trung 3 Street.,  
Phu My An New Urban Area, Hoa Hai Ward,  
Ngu Hanh Son District, Danang, Vietnam  
Tel: (84-511) 3840495  
Fax: (84-511) 3981044

### **Những ngày cần nhớ**

2/9: Lễ Quốc Khánh

19/9: Họp phụ huynh học sinh toàn trường.

Chúc các em và quý phụ huynh một năm thật vui vẻ phía trước.

Trân trọng,

Lesley Walker (Hiệu trưởng)